



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๒๑๘๘

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ รวม ๑๐ ขาว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(Handwritten signature)

(นางสาวรณช สวยคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน
ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	กรมพระศรีสวางควัฒน พระราชทาน ยาฟาวิพิราเวียร์ ให้ กทม. ๕๐,๐๐๐ เม็ด นำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-๑๙ ในกรุงเทพฯ	มติชน ไทยรัฐ ไทยโพสต์ เดลินิวส์ matichon, thainews, naewna, thaipost, mgronline, newtv, bangkokbiznews, liff.line.me	<p>- ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัย จุฬารัตน์ เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยทรงมีความห่วงใยต่อสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ จึงโปรดให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดหายาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) จำนวน ๗๐,๐๐๐ เม็ด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วย</p> <p>- การนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เข้าเฝ้ารับพระราชทานยาฟาวิพิราเวียร์ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เม็ด พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รบ.กทม. จำนวน ๕๐,๐๐๐ เม็ดและ พล.ท. ชาญชัย ดิกขะปัญญา เจ้ากรมแพทย์ทหารบก จำนวน ๑๐,๐๐๐ เม็ด เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ผู้ป่วย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ต่อไป</p>	<p>ด้านบวก</p> <p>- รับมอบยาฟาวิพิราเวียร์ พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-๑๙ ในโรงพยาบาลสังกัด กทม.</p>	<p>- สำนักงานแพทย์ สำนักงานอนามัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างเข้มข้น และต่อเนื่อง</p>
๒	กทม.เพิ่ม ๑๔ จุดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙	แนวหน้า, มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, thestandard, bangkokbiznews, kapook, sanook, techsauce, thematter, tnnthailand, sentangsedtee, moneyandbanking, mgronline, twitter.com/Sanook	<p>- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า กทม.ร่วมกับ หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดหน่วยบริการวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ นอกพื้นที่โรงพยาบาล (รพ.) ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๗๐ ของประชากรกรุงเทพฯ โดยจะฉีดให้ประชาชนอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป ประมาณ ๕ ล้านคน กำหนดสถานที่บริการฉีดวัคซีนทั้งในและนอก รพ. โดยได้รับความร่วมมือจากสภาหอการค้าไทยจัดหน่วยบริการนอก รพ. ๑๔ แห่ง กระจายทั่วกรุงเทพฯ ซึ่งอาจเพิ่มจุดบริการมากขึ้น เพื่อฉีดวัคซีนให้ได้ ๑๐ ล้านเข็ม หรือ ๕ ล้านคน ใน ๖ เดือน ระหว่างเดือน มิ.ย. - ธ.ค.๖๔ โดยต้องฉีดให้ได้ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐,๐๐๐ เข็ม/เดือน หรือ ๔๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ เข็ม/วัน</p> <p>- ทั้งนี้ สภาหอการค้าไทยจะอำนวยความสะดวกในการเตรียมสถานที่บริเวณหน่วยบริการทั้ง ๑๔ แห่ง โดยมีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจากสำนักงานอนามัย กทม.สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย หัวหน้าสถาบันการศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ สนับสนุนพยาบาลสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทยและบุคลากรร่วมให้บริการฉีดวัคซีน พร้อมเชิญชวนอาสาสมัครร่วมปฏิบัติงาน</p>	<p>ด้านบวก</p> <p>- จัดทำแผนให้บริการเชิงรุกฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ</p> <p>- บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มจุดให้บริการวัคซีนนอกโรงพยาบาล เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ</p>	<p>- สำนักงานแพทย์ สำนักงานอนามัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การเตรียมความพร้อมให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ให้ประชาชนในกรุงเทพฯ ตามแผนที่กำหนด</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>- นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ป.กทม. กล่าวว่า การบริการวัคซีนกำหนดให้บริการใน รพ.สังกัด กทม.ทั้ง ๑๑ แห่ง รวมทั้ง รพ.สังกัดอื่นในพื้นที่กรุงเทพฯ รวม ๑๑๕ แห่ง และหน่วยบริการนอก รพ. ๑๔ แห่ง ดังนี้ (๑) กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ๒ แห่ง ได้แก่ SCG บางซื่อ ๒,๐๐๐ คน/วัน และศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว ๒,๐๐๐ คน/วัน (๒) กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ๔ แห่ง ได้แก่ สามย่านมิตรทาวน์ เขตปทุมวัน ๑,๕๐๐ คน/วัน ศูนย์การค้าอัญญาพาร์ค เขตสวนหลวง ๑,๐๐๐ คน/วัน True Digital Park เขตพระโขนง ๑,๐๐๐ คน/วัน และเอเชียทีค เขตบางคอแหลม ๒,๐๐๐ คน/วัน (๓) กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก ๓ แห่ง ได้แก่ เดอะมอลล์ บางกะปิ ๒,๐๐๐ คน/วัน โรบินสัน ลาดกระบัง ๑,๐๐๐ คน/วัน และโลตัส มีนบุรี ๑,๐๐๐ คน/วัน (๔) กลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร ๒ แห่ง ได้แก่ เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า เขตบางกอกน้อย ๑,๐๐๐ คน/วัน และไอคอนสยาม เขตคลองสาน ๑,๐๐๐ คน/วัน และ (๕) กลุ่มเขตกรุงธนใต้ ๓ แห่ง ได้แก่ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. พระราม ๒ เขตบางขุนเทียน ๑,๕๐๐ คน/วัน เดอะมอลล์ บางแค ๒,๐๐๐ คน/วัน และบิ๊กซี บางบอน ๑,๕๐๐ คน/วัน รวมให้บริการได้ทั้งสิ้น ๒๐,๕๐๐ คน/วัน ทั้งนี้ ประชาชนสามารถลงทะเบียนขอรับวัคซีนทาง LINE Official Account V.๒ "หมอพร้อม" ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค.เป็นต้นไป หากไม่สะดวกลงทะเบียนทางไลน์ สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน</p>		
๓	<p>กทมขยายเตียง รพ.สนาม และ Hospitel เพิ่มเติม รองรับผู้ป่วยโควิด-๑๙</p>	<p>ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐ องศา มติชน ไทยรัฐ ไทยโพสต์ matichon, naewna, prachachat, siamrath, thainews, mcot, js๑๐๐, bangkokbiznews, innnews, thansettakij, fm๙๑bkk, thairath, nationthailand, mgronline, m๒fnews</p>	<p>- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของของโรคโควิด-๑๙ ระลอกใหม่ ข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ เม.ย. - ๒ พ.ค. ๖๔ กรุงเทพฯ มีผู้ป่วยสะสม ๑๓,๒๘๓ ราย ซึ่ง กทม.กำหนดแผนตรวจคัดกรองโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีเป้าหมายตรวจเพิ่มให้ได้ออย่างน้อย ๗,๒๐๐ คน ระหว่างวันที่ ๓ - ๗ พ.ค.นี้</p> <p>- ขณะนี้มีผู้ป่วยโควิด-๑๙ อยู่ในระบบการรักษาของ กทม. รวม ๑,๒๕๑ ราย เป็นผู้ป่วยมีอาการรักษาอยู่ในโรงพยาบาล (รพ.) สังกัดสำนักงานการแพทย์ กทม. ๘ แห่ง รวม ๒๑๔ เตียง ส่วนผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ หรืออาการเล็กน้อยพักอยู่ในโรงพยาบาลสนาม กทม. ทั้ง ๔ แห่ง รวมครองเตียง ๙๖๖ เตียง คงเหลือ ๗๓๔ เตียง ผู้ป่วยพักดูอาการใน รพ.โรงแรม (Hospitel) ๕ แห่ง รวมครองเตียง ๑๗๓ เตียง คงเหลือ ๔๑๑ เตียง โดยผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบโดย รพ.สังกัด กทม. สำนักอนามัย กทม.และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.)</p>	<p>ด้านบวก</p> <p>- เตรียมจัดตั้ง รพ.สนาม เพิ่มเติมรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ</p> <p>- ประสานความร่วมมือผู้ประกอบการโรงแรมในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อจัดตั้ง Hospitel รองรับผู้ป่วยโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ</p>	<p>- สำนักงานแพทย์ และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การเตรียมความพร้อม ให้บริการ รพ.สนามและ รพ. โรงแรม (Hospitel) เพิ่มเติม เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-๑๙ ที่ไม่มีอาการ</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
		innews, posttoday innnews, topnews workpointtoday, ryt๙, infoquest, ch๓plus, ch๗	ทั้งหมดได้รับประสานให้เข้ารับการรักษาโดยไม่มีตักค้าง นอกจากนี้ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน กทม. (ศูนย์เอราวัณ) พร้อมสนับสนุนส่งต่อผู้ป่วยให้เข้ารับการรักษาใน รพ.นอกสังกัดและรับผู้ติดเชื้อมีอาการมาเข้ารับการรักษาใน รพ.สนามให้เร็วที่สุด โดยผู้ที่ยังไม่มีเตียงสามารถประสานศูนย์เอราวัณ ๑๖๖๙ ได้ตลอด ๒๔ ชม. - อย่างไรก็ตาม เนื่องจากยังมีผู้ติดเชื้อมากอย่างต่อเนื่อง กทม.จึงได้ขยาย รพ.สนามเพิ่มเติม เพื่อเป็นหอผู้ป่วยเฉพาะกิจรองรับผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ หรืออาการเล็กน้อย หรือพักดูอาการรักษาหลังการรักษาใน รพ.หลักแล้วอาการดีขึ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมเปิด รพ.สนามแห่งที่ ๕ ที่ศูนย์กีฬาบางบอน เขตทุ่งครุ สามารถรองรับได้ ๔๐๐ เตียง จากเดิมมี ๑,๗๐๐ เตียง พร้อมทั้งประสานผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมในการเปิดเป็น Hospitel เพิ่มเติมจากปัจจุบันมีอยู่ ๕ แห่ง รองรับได้ ๕๘๔ เตียง โดยผู้ประกอบการโรงแรมที่มีความพร้อมสามารถประสานกับสำนักงานการแพทย์ กทม. หรือสำนักงานเขตพื้นที่		
๔	กทม.กำหนดมาตรการร้านอาหารในกรุงเทพฯ ทุกประเภทงดนั่งทาน-ชื้อกลับบ้านได้ถึง ๓ ชม	สยามกีฬา, matichon, bangkokbiznews, naewna, newtv, thailandplus, thairath, mgronline, dailynews, thansettakij, khaosod, innnews, js๑๐๐, prachachat, posttoday, fm๙๑bkk	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ กทม. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ ว่า ตามที่ ศบค. ได้ยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-๑๙ โดยปรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดจำนวน ๖ จังหวัด รวมทั้งกรุงเทพฯ ด้วยนั้น เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ที่อาจเพิ่มขึ้นในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ กทม. จึงมีมติให้ยกระดับมาตรการควบคุม ดังนี้ (๑) งดการบริโภคอาหาร เครื่องดื่ม สุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน (๒) ให้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในลักษณะของการนำกลับไปบริโภคที่อื่นได้เท่านั้น และเปิดให้บริการได้จนถึงเวลา ๒๑.๐๐ น. (๓) ปิดให้บริการสนามกีฬา สถานที่เพื่อการออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส ยกเว้น สถานที่ใช้เป็นเอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ (๔) สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกายประเภทกลางแจ้ง หรือที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้ง สามารถเปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา ๒๑.๐๐ น. (๕) สามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้โดยไม่มีผู้ชมในสนาม (๖) ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เกต ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดินเปิดดำเนินการได้เวลา ๐๔.๐๐ - ๒๓.๐๐ น. โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค.๖๔ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง	ด้านบวก - ยกระดับความเข้มข้นการดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ - เพิ่มความเข้มข้นตรวจสอบสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคฯ ที่ กทม. และ ศบค. กำหนดอย่างเคร่งครัด	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มความเข้มข้นดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยเฉพาะสถานที่พบการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อน รวมทั้งการเข้มงวดตรวจสอบสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด และตรวจสอบสถานบริการ สถานประกอบการในพื้นที่ที่ กทม. สั่งปิดมิให้ฝ่าฝืนประกาศดังกล่าว

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๕	กทม.เตรียมความพร้อมวางแผนกระจายวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙	moneyandbanking, mgronline	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก "ผู้ว่าฯ อัศวิน" ระบุ กทม.เร่งดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ เพื่อบรรเทาสถานการณ์การแพร่ระบาดให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว โดยจะกระจายฉีดวัคซีนให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง ซึ่งจะเริ่มจากกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโรค หลังจากที่ได้ฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ด่านหน้าเรียบร้อยแล้ว ประชาชนกลุ่มอาชีพเสี่ยงจะเป็นกลุ่มที่ได้รับวัคซีนในลำดับถัดไป เพราะเป็นกลุ่มที่ทำงานเสี่ยงต่อการสัมผัสผู้ติดเชื้อและเป็นกลุ่มอาชีพที่พบปะกับคนจำนวนมาก เช่น คนขับรถสาธารณะ (TAXI รถจักรยานยนต์รับจ้าง เรือสาธารณะ) ครูในโรงเรียนทุกสังกัด เจ้าหน้าที่สถานดูแลผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่สถานรับเลี้ยงเด็ก รวมทั้งจะฉีดให้กับผู้สูงอายุ และคนที่มีโรคประจำตัว ๗ กลุ่มโรค โดยเริ่มฉีดทันทีที่ได้รับการจัดสรร	ด้านบวก - เตรียมความพร้อมจัดทำแผนการให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ แก่ประชาชนกลุ่มอาชีพเสี่ยงในพื้นที่กรุงเทพฯ	- สำนักงานแพทย์ และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ แก่ประชาชนที่มีอาชีพเสี่ยงต่อการสัมผัสผู้ติดเชื้อ และพบปะกับคนจำนวนมาก
๖	ติดตามการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนบวรประชานันท์ เขตบางขุนเทียน/คลองกระทอน เขตบางกอกน้อย	banmuang, mgronline, nationthailand, innews	- นายศักดิ์ชัย บุญมา รว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์สวนบวรประชานันท์ ระยะที่ ๒ และการพัฒนาเกาะลอยน้ำบริเวณฝั่งตรงข้ามสวนบวรประชานันท์ว่า กทม.ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตบางขุนเทียนปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณดังกล่าว โดยซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง (ศาลาริมน้ำ) ซ่อมแซมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวน ทาสีรั้วใหม่ทั้งหมดและพัฒนาเส้นทางจักรยาน ซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการในระยะที่ ๒ โดยพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์สวนบวรประชานันท์ เพื่อเชื่อมต่อไปยังอนุสาวรีย์คุณกะลาและเกาะลอยน้ำบริเวณตรงข้ามสวนบวรประชานันท์ เพื่อพัฒนาเป็นจุดท่องเที่ยว Check in เพิ่มเติมในอนาคต - นอกจากนี้ ได้ลงพื้นที่วางแผนแก้ไขปัญหาคคลองกระทอนบริเวณ ซ.เจริญสนิทวงศ์ ๒๗ เขตบางกอกน้อย เพื่อพัฒนาทำความสะอาดและจัดระเบียบพื้นที่ภายในคลองและริมฝั่งคลอง เช่น การขุดลอกดินเลนในคลอง การกำจัดผักตบชวาและเก็บขยะในคลอง การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและภูมิทัศน์พื้นที่ริมฝั่งคลอง รวมทั้งประชาสัมพันธ์เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่อาศัยริมฝั่งคลองให้ร่วมกันดูแลรักษาความสะอาดและรักษาสภาพคลองให้คุณภาพน้ำดียิ่งขึ้น	ด้านบวก - พัฒนาฟื้นฟูสวนบวรประชานันท์ เขตบางขุนเทียน ให้เป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชน - พัฒนาทำความสะอาดและจัดระเบียบพื้นที่คลองกระทอน เขตบางกอกน้อย เพื่อภูมิทัศน์ที่สวยงามสะอาด และฟื้นฟูคุณภาพน้ำในคลอง	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนบวรประชานันท์ เขตบางขุนเทียน ระยะที่ ๒ และการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองกระทอน เขตบางกอกน้อยอย่างต่อเนื่อง

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๗	รร.กทม. เตรียมการสอน แบบผสมผสาน หลังเลื่อน เปิดเทอม	ไทยรัฐ, ข่าวสด, khaosod, thairath, mcot btimes	<p>- นายเกรียงยศ สุดลาภา รพว.กทม. กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด กทม.รองรับการเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ จากวันที่ ๑๗ พ.ค. เป็นวันที่ ๑ มิ.ย.๖๔ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ว่า กทม.เตรียมความพร้อมการสอนชดเชยให้กับนักเรียนตามความพร้อมของผู้เรียนในช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือผสมผสานกันในรูปแบบ ๕ On ได้แก่ (๑) On Line ผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ (๒) On Air ทางโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม เช่น DLTV (๓) On Hand จัดส่งหนังสือแบบเรียน แบบฝึกหัด หรือใบงานที่โรงเรียนจัดทำขึ้นไปยังนักเรียนผ่านผู้ปกครอง (๔) On Site จัดการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ และเรียนในสถานที่ที่ปลอดภัย และ (๕) On School Line โดยใช้ช่องทาง Group Line ของแต่ละห้องเรียนเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างครูประจำชั้นกับผู้ปกครองและนักเรียน รวมถึงใช้เป็นช่องทางการมอบหมายงาน หรือส่งการบ้าน ทั้งนี้ โรงเรียนสามารถพิจารณาให้เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยและสอดคล้องกับสถานการณ์</p> <p>- ขณะเดียวกันได้เพิ่มความเข้มข้นมาตรการป้องกันโควิด-๑๙ ในโรงเรียน โดยให้จัดการเรียนการสอนในที่สถานที่อากาศถ่ายเทสะดวก งดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของนักเรียน จำกัดจำนวนผู้ปกครองและบุคคลที่จะเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียน กรณีผู้ปกครองมารับบุตรหลานที่โรงเรียน ต้องจัดพื้นที่พักคอยบริเวณหน้าโรงเรียน รวมทั้งจัดให้มีการตรวจคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย โดยเฉพาะนักเรียนให้ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ๓ ครั้ง/วัน คือ ก่อนเข้าโรงเรียน ก่อนรับประทานอาหารกลางวัน และก่อนเดินทางกลับบ้าน</p> <p>- กรณีโรงเรียนพบนักเรียนที่สงสัยติดเชื้อโควิด-๑๙ ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient Under Investigation : PUI) ให้แยกเด็กออกมาจากผู้อื่น จากนั้นแจ้งผู้ปกครองและสายด่วนสุขภาพ๑๖๔๖ ศูนย์เฝ้าระวัง สำนักการแพทย์ หรือแจ้งศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.ในพื้นที่ เพื่อประเมินสถานการณ์ตามเกณฑ์สอบสวนโรคต่อไป</p>	<p>ด้านบวก</p> <p>- เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนให้แก่ นักเรียนโรงเรียนสังกัด กทม.รองรับการเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔</p> <p>- เข้มงวดมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคโควิด-๑๙ ในโรงเรียนสังกัด กทม.</p>	<p>- สำนักการศึกษา และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอนให้แก่ นักเรียนโรงเรียนสังกัด กทม.รองรับการเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในโรงเรียน</p>
๘	เผยยอดผู้ป่วย โควิด-๑๙ รักษาหาย	มติชน, ไทยโพสต์, matichon, siamrath, thansettakij, mcot,	<p>- นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ป.กท. กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ทำให้มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากในพื้นที่กรุงเทพฯ สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย กทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ตรวจเชิงรุกและนำส่งผู้ป่วย</p>	<p>ด้านบวก</p> <p>- เพิ่มประสิทธิภาพระบบคัดกรองเชิงรุก เพื่อค้นหา</p>	<p>- สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	กลับบ้านแล้ว ๒,๐๗๒ ราย ไม่มีตกค้าง	komchadluek, nationtv, chmplus, mgronline, thaipost, thebangkokinsight, innews, topnews, bangkokbiznews, prachachat, nationtv, workpointtoday	เข้าสู่ระบบการรักษาที่โรงพยาบาล (รพ.) รพ.สนาม และ รพ.โรงแรม (hospital) ดูแลรักษาผู้ป่วยที่แสดงอาการและไม่แสดงอาการอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่วันที่ ๓๐ ม.ค.๖๓ - ๒ พ.ค.๖๔ มีผู้ป่วยติดเชื้อ ๓,๔๖๒ ราย รักษาหายกลับบ้าน ๒,๐๗๒ ราย ย้ายไป รพ.นอกสังกัด ๒๑ ราย และเสียชีวิต ๑๐ ราย อยู่ระหว่างการรักษา ๑,๓๕๙ ราย - ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรครังมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้น กทม.ได้เตรียมความพร้อมดูแลผู้ป่วยในทุกด้าน อาทิ บุคลากรทางการแพทย์ วัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งสถานที่สำหรับผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการ (รพ.สนาม/Hospital) ๙ แห่ง และสถานที่สำหรับรักษาผู้ป่วยที่แสดงอาการ (รพ.สังกัด กทม.) ๘ แห่ง นอกจากนี้ กทม.ได้ยกระดับการนำส่งผู้ป่วยเข้าระบบการรักษา โดยความร่วมมือระหว่างศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน กทม. (ศูนย์เอราวัณ) และภาคีเครือข่าย ทำให้รับ-ส่งผู้ป่วยได้รวดเร็วขึ้น และไม่มีผู้ป่วยตกค้างในแต่ละวัน โดยตั้งแต่วันที่ ๑๐ เม.ย. - ๑ พ.ค.๖๔ ศูนย์เอราวัณรับผู้ป่วย ๓,๒๖๖ ราย เข้ารับการรักษา ๒,๘๓๙ ราย แบ่งเป็นรักษาในโรงพยาบาลสังกัด กทม. ๑,๘๘๖ ราย รักษาในโรงพยาบาลอื่นๆ ๙๕๓ ราย	ผู้ป่วยโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่ กรุงเทพฯ ให้เข้ารับการรักษารวดเร็วตามระดับของอาการไม่ให้เกิดค้าง - เตรียมความพร้อมบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙	การตรวจคัดกรองเชิงรุก และนำส่งผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในกรุงเทพฯ เข้าสู่ระบบการรักษาในโรงพยาบาล
๙	โฆษก กทม. ลงพื้นที่ นำ ๒ พี่น้อง ในชุมชน บ่อนไก่ ไปตรวจคัดกรอง หาเชื้อโควิด-๑๙	khaosod, dailynews, mgronline, dailynews thairath, mgronline, komchadluek, kapook, chmplus	- ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของ กทม. โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก “เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง” ได้รับการร้องขอความช่วยเหลือกรณีพบเด็กชายสองคนพี่น้อง วัย ๘ ปี และ ๑๐ ปี อยู่ด้วยกันเพียงลำพังใน ชุมชนบ่อนไก่ เพราะมารดาติดเชื้อโควิด-๑๙ ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล มีประธานชุมชนคอยดูแลจัดหาอาหารให้ในแต่ละวัน จึงได้เร่งลงพื้นที่เพื่อนำเด็กทั้งสองคนเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-๑๙ และนำไปพักอาศัยอยู่ในสถานที่กักตัว (SQ) ระหว่างรอผล และจะดูแลจนกว่ามารดาของเด็กจะรักษาหาย ซึ่งหากผลการตรวจพบเด็กทั้งสองคนติดเชื้อโควิด-๑๙ กทม. จะนำเข้าสู่ระบบการรักษาต่อไป	<u>ด้านบวก</u> - ให้ความช่วยเหลือกรณีพบเด็กอาศัยอยู่ตามลำพังเนื่องจากมารดาติดเชื้อโควิด-๑๙ ให้เข้ารับการตรวจคัดกรองและจัดหาที่พักระหว่างรอผล	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙
๑๐	รพ.กทม. ยกระดับ มาตรการ ป้องกันโควิด- ๑๙ เน้นสด	แนวหน้า, naewna	- นางวันทนี วัฒนะ รป.กทม. กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ระลอกใหม่ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กทม.ได้ยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่กรุงเทพฯ ในโรงพยาบาล (รพ.) สังกัด กทม.เนื่องจากมีผู้เข้ารับบริการจำนวนมากในแต่ละวัน อีกทั้งยังเป็นหน่วยตรวจคัดกรองโควิด-๑๙ ทำให้เป็นสถานที่เสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อ จึงได้	<u>ด้านบวก</u> - ยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ใน รพ.สังกัด กทม.	- สำนักการแพทย์ และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	ความแออัดใน รพ. ป้องกัน บุคลากรติดเชื้อ		ลดการทำหัตถการและการผ่าตัด จำกัดการให้บริการต่าง ๆ และงดเยี่ยม ผู้ป่วยใน โดยทุก รพ. ของ กทม. งดรับกรณีผ่าตัดไม่ฉุกเฉิน บาง รพ. งดรับ ผู้ป่วยใน งดรับกรณีฉุกเฉินและงดบริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ - สำหรับผู้ป่วยทั่วไปยังคงมีตรวจทุก รพ. แต่จำนวนเตียงผู้ป่วยในลดลง เนื่องจากได้แบ่งพื้นที่ในการรับผู้ป่วยโควิด โดยผู้ป่วยทั่วไปที่มีอาการคงที่ และมีนัดติดตามอาการสามารถโทรศัพท์แจ้งเลื่อนนัด หรือใช้บริการพบแพทย์ ผ่านโทรเวชกรรมผ่านแอปพลิเคชัน "MorBMA-หมอ กทม." เพื่อลดความแออัด ใน รพ. ได้ ส่วนการรับยา รพ. สังกัด กทม. มีช่องทางบริการรับยาทาง ไปรษณีย์และรับยาจากร้านยาคุณภาพใกล้บ้าน		ใน รพ. สังกัด กทม. พร้อม แจ้งช่องทางการรับบริการ ผ่านช่องทางอื่นให้ประชาชน รับทราบอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์